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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        วันอังคาร  ที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

            ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์           วังอินทร์ 
ว่าที่  ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์   ปัญญา 
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นางสันต์ฤทัย        แก้วใส 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
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นายอนันท์          สุริยศ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย        ผัดผล 
นายม้าย           สงคราม 
นางธัญญาพันธ์   สุขนันตพงค์ 
นางเกษรา         สารัตนะ 
นายเฉลิมชนม์    งิ้มนันใจ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผอ.กองการศึกษา 
ปลัดอ าเภอ 
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 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
  ๑.นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาฯหมู่ ๖ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากหมอนัด
ที่ โรงพยาบาลน่าน 
  ๒.นายอภิวัฒน์ สอดสี  ได้เดินทางไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอ
อนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ท่ี ๒ ครั้งที๑่  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุ
สภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ครับ 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๘  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
                ๓.๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
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 นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ซึ่งตามระเบียบฯจะต้องมีการ
ก าหนดสมัยประชุมในการประชุมสภา สมัยแรกของปีนั้น ๆ ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ 

นางธัญญพันธ์  สุขนันตพงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

                เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกท่าน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ ได้
ก าหนดไว้ว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  ..............................  ” ส าหรับปีที่ผ่านมา เราได้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ 
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ มิ.ย. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี แต่เนื่องจากได้มีหนังสือสั่งการด่วน
ที่สุด ที่มท๐๘๑๐.๒ /ว๐๖๐๐ ลว ๒๙ ม.ค. ๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอร่างแผนฯต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้) ภายในเดือนพฤษภาคม   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนก าหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญครั้งที่ ๓ จากที่ก าหนดในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม 

 ที่ประชุม       มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ดังต่อไปนี้ 

   ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

                     ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน   –  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

                     ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                     ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  และ 

                     ประชุมสภาฯสมัยแรกของปีถัดไป  ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    

 ๓.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชด าริ ๑๕ อ าเภอ ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจ าปี ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการ

ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้ เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบ้านห้วยค า หมู่ ๑๑ 

ต าบลฝายแก้ว และบ้านสบยาว หมู่ ๗ ต าบลเมืองจัง 



4 
 

 

นายเฉลิมชนม์  งิ้มนันใจ  ปลัดอ าเภอภูเพียง 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการของหมู่บ้าน

ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ในพ้ืนที่ของอ าเภอภูเพียง ซึ่งมีพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินการอยู่ทั้งสองหมู่บ้าน

ในเขตอ าเภอภูเพียง ในกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และลดพื้นที่

เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่ง ณ เวลานี้ โครงการที่จังหวัดได้แจ้งอนุมัติโครงการมานี้ ได้มีการแจ้งขอสั่งการในเรื่อง

ของการด าเนินการว่า ก่อนที่อ าเภอจะด าเนินการให้ตรวจสอบพื้นท่ีว่า อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ไหน ถ้าหากว่าจะต้องมีการขออนุญาตเข้าด าเนินการจากเจ้าของพ้ืนที่กจจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะ

ด าเนินการ จึงเป็นที่มาของการน าเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เพราะพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท ากิน (ไร่ข้าวโพด) ของพ่ีน้องชาวบ้าน แต่จากการตรวจสอบ

มี่เอกสารสิทธิ์ ดังนั้น การที่จะด าเนินการขออนุญาตขอใช้พ้ืนที่จากทางหน่วยงานกรมป่าไม้ มีแนวทางและข้อ

ปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการ คือมีเอกสารที่ประกอบค าขอโดยเฉพาะจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความ

เหจนชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการในโครงการฯนี้ ใน

หมู่บ้านเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการน าเรื่องนี้มาขอความเหจนชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 

ซึ่งในรายละเอียดจะขอเรียนว่า ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเหจนชอบว่า จะให้เข้าใช้พื้นที่หรือไม่ ซึ่งอันนี้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของทางส านักงานป่าไม้ แต่เป็นการเหจนชอบที่จะให้ด าเนินการโครงการฯในพ้ินที่ของบ้านสบยาว โดย

กิจกรรมจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไม้ ตามที่ทางหมู่บ้านมีความประสงค์ ซึ่งรายละเอียด อยากให้

ทางสมาชิกสภาฯของบ้านสบยาวได้น าเสนอรายละเอียดต่อไป ครับ          

นายวิฑูร  วรัญสิรภพ   สมาชกิสภาฯหมู่ ๗ 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากอ าเภอภูเพียง

ได้เลจงเหจนความส าคัญของพ้ืนที่ของบ้านสบยาว ที่เป็นปัญหาสะสมมานานกรณีของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่ง

แก้ไขโดยปลูกพืชหลากหลายและเป็นไม้ผล โครงการฯนี้ชาวบ้านสบยาวอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการ

ปลูกข้าวโพด หันมาปลูกพืชผสมผสานและไม้ผลมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันข้าวโพดไม่เพียงท าลายสภาพสิ่งแวดล้อม 

ยังท าให้เป็นหนี้สินมากข้ึนด้วย ดังนั้นทางอ าเภอและหมู่บ้านสบยาวจึงเหจนตรงกันที่จะปลูกพืชยืนต้น เพื่อใน

อนาคตจะมีอาชีพที่แน่นอนรองรับให้แก่ชุมชน ต่อไป ทางหมู่บ้านจึงเหจนชอบโครงการฯนี้ โดยได้ด าเนินการไป
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บางส่วนแล้วเป็นการปลูกไม้ผลประเภทล าไย และมะม่วง จึงขอเสนอเป็นข้อมูลเบี้องต้นไว้เพ่ือให้สภาฯได้

พิจารณาต่อไป  ครับ 

นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภา ฯ 

 ครับ  โครงการนี้ถือว่าเอ้ือประโยชน์ให้กับพ่ีน้องต าบลเมืองจัง ต้องขอขอบคุณทางอ าเภอที่เป็นผุ้

ประสานโครงการฯร่วมกับคณะผู้บริหารฯ รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของโครงการฯนี้มาด้วยดีตลอด เป็นเรื่อง

ที่ดีกับบ้านสบยาว เพื่อบูรณาการในด้านอาชีพให้ครอบคลุมหลายด้าน เพ่ือให้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดลง และกจ

คงเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  ครับ ในวาระขอความเหจนชอบเพื่อให้เข้ามาด าเนินการตามโครงการฯโดย

สมบูรณ์ และหากว่าไม่มีท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืน ผมกจขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความ

เหจนชอบการด าเนินการตามโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ ๑๕ อ าเภอ 

ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจ าปี ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้ เพ่ือลดการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมบ้านห้วยค า หมู่ ๑๑ ต าบลฝายแก้ว และบ้านสบยาว หมู่ ๗ ต าบลเมืองจัง 

ครับ 

ที่ประชุม  มีมติเหจนชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๘ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เหจนชอบ  -  เสียง 

 ๓.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากเดิม โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบมีฝาปิด หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร เปลี่ยนเป็น 

โครงการขยายท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ปริมาณความยาว ๘๔๖ เมตร (แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม

ฉบับท่ี ๒ หน้า ๖ ล าดับที่ ๗ ) 

นายอ านวย  สงคราม  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 

 เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ เนื่องจากการประชาคมแผนฯที่ผ่าน

มา ได้ก าหนดให้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนนทางหลวงชนบท เป็นอันดับที่ ๑ สาเหตุในช่วงหน้าฝน

จะมีน้ าท่วมขังท าให้ประชาชนมีความเดือดร้อนจากกลิ่นเหมจน และเป็นที่อาศัยของยุง ทางหมู่บ้านจึงมีความ

ประสงค์ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างใหม่ แต่หลังจากท่ีได้แจ้งขออนุญาตต่อส านักงานทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ 

ได้รับแจ้งว่าจะต้องท าตามแบบแปลนของส านักงานทางหลวงชนบท ซึ่งใช้งบประมาณสูงกว่าทางแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล และส านักงานทางหลวงชนบท ได้แจ้งว่า ส านักงานฯมีแผนฯที่จะปรับปรุง

บริเวณดังกล่าวฯอยู่แล้ว โดยใช้งบประมาณฯของทางส านักงานทางหลวงชนบทเอง  ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่

ทางหมู่บ้านจะของเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการฯดังกล่าว เพื่อไปด าเนินการแก้ไขในเรื่องของระบบประปาที่
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ได้ด าเนินการช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากที่ด าเนินการเชื่อมต่อกับของเดิมท าให้เกิดปัญหาเพราะใช้มานานแล้ว  

ทางหมู่บ้านจึงมีความประสงค์ท่ีจะใช้งบประมาณฯในส่วนนี้ไปแก้ไข เพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์เตจมเมจดเตจมหน่วย 

ส าหรับงบประมาณฯกจคงจะเป็นไปตามเดิม จึงขอความอนุเคราะห์ต่อทางสภาฯ ช่วยผ่านความเหจนชอบการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ครับ 

นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ  

 ครับ  การพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการโอนงบประมาณฯโดยเฉพาะในส่วนของ

งบลงทุน (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งกรณีนี้ จริงๆแล้วเป็น

เรื่องของการด าเนินการในส่วนของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเหจนสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดใดๆ

กจตาม ในส่วนของสมาชิกสภาฯกจจะให้เป็นไปตามทางหมู่บ้านพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ครับ ในช่วงนี้ ไม่ทราบ

ว่าจะมีทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความเหจนเพิ่มเติม ขอเชิญครับ   

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือแสดงความเหจนเพิ่มเติม   ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาฯได้

พิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด หมู่ 

๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร เปลี่ยนเป็น โครงการขยายท่อจ่ายน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ปริมาณความยาว ๘๔๖ เมตร (แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๖ ล าดับที่ ๗ ) 

ที่ประชุม  มีมติให้ความเหจนชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๘ เสียง  ไม่ออกความเหจน  ๑  เสียง ไม่เหจนชอบ – เสียง 

 ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๔.๑ เรื่องผลการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากคณะกรรมการ

กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กกถ.) ได้จัดท าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ก าหนดแนวทางการส่งเสริมศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะฯ และ

จัดแบ่งภาระกิจระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งในส่วนของข้อมูลดังกล่าวฯทางอบต.เมืองจัง ได้จัดท าการประเมินตนเอง

เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
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เมืองจังรับทราบ ในเกณฑ์ตัวชี้วัด มี ๘ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านผังเมือง  ด้านสาธารณสุข บริการ

สังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา  ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  ด้านการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน  ซึ่งมีภารกิจตามเกณฑ์

ชี้วัดทั้งหมด  ภารกิจหลัก ๒๐๔ ภารกิจ และภารกิจเสริม ๕๕ ภารกิจ และเพ่ือความสะดวก ทางอบต.เมืองจัง

กจได้น าข้อมูลดังกล่าวฯลงในเวปไซต์อบต.(www.maungchang.go.th) จึงน าเรียนทุกท่านสามารถเข้าไปดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้   ขอบคุณ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 ๔.๒ เรื่องงานหกเป็ง ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายม้าย  สงคราม  รองนายก อบต.เมืองจัง 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ จากท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมที่วัดแช่

แห้ง เกี่ยวกับก าหนดการงานหกเป็ง ปีนี้ทางวัดได้ก าหนดวันที่ ๖ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมต่างๆเหมือนปีที่

ผ่านมา ที่แรกคณะผู้บริหารฯในระดับต าบลได้มีมติว่าจะไม่มีการแข่งขันเกี่ยวกับขบวนต่างๆ แต่จะมีการจัด

ขบวนไปต าบลละ ๕ ขบวน แต่ในที่ประชุมไม่เหจนด้วยเพราะถ้าไม่มีกฏระเบียบแต่ละต าบลกจจะไปแบบเลจกๆไม่

เหมาะสมกับงานระดับจังหวัด ที่ประชุมจึงได้มีมติใหม่ว่า ให้มีการแข่งขันเหมือนเดิมทั้ง ๗ ต าบล ซึ่งแต่ละ

ต าบลจะได้เงินอุดหนุนต าบลละ ๑ หมื่นบาท รางวัลที่ประกวดรางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๑ หมื่นบาท รางวัลที่ ๒ 

เป็นเงิน ๘ พันบาท และรางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๕ พันบาท ส าหรับต าบลเมืองจังถูกจัดขบวนอยู่ล าดับที่ ๖ โดยปีนี้

จะเป็นกรณีพิเศษ คือในวันที่ ๗ สมเดจจพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสดจจมาเพ่ือทรงเปิดงาน

เดินเฉลิมพระเกียรติสมเดจจพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชะนีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนม์

พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงร่วมเสดจจพระราชด าเนินตั้งแต่ข่วงเมือง มาถึงวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่ง

ก าหนดการพระองค์ท่านจะมาถึงประมาณ ๕ โมงครึ่ง (ตีห้ากึ่ง)จึงอยากจะเชิญชวนพสกนิกรและข้าราชการ

ต่างๆที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ไปแจ้ง ส าหรับรายละเอียดรอให้ขัดเจนแล้วจะแจ้งมาอีกครั้ง 

นางเกษรา  สารัตนะ  ผอ.กองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผุ้บริหารฯที่เคารพ ในปีนี้ทางสภาวัฒนธรรมต าบลได้

เข้าร่วมโดยในส่วนของวันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ จะมีงานเพ่ิมขึ้นมาเสริมคืองานเวียงภูเพียงแช่แห้ง เฉพาะในวันที่ ๖ 

มี.ค. วันเดียว ซึ่งในงานจะมีการจัดซุ้มให้แต่ละต าบลน าศิลปหัตถกรรมไปร่วมในงานบริเวณวัดแช่แห้ง ในส่วน

http://www.maungchang.go.th/
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ของต าบลเมืองจัง ได้ประสานกลุ่มหัตถกรรมการท าหวายของบ้านหมู่ ๕ เข้าร่วม ซึ่งได้ตอบรับการจัดกิจกรรม

ในครั้งนี้แล้ว นอกจากนั้นจะมีกิจการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหวายเป็นไวนิล เพ่ือให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมได้

ทราบถึงวิธีการท าหวาย รวมทั้งจะมีการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในส่วนของกิจกรรมงานหกเป็ง คงจะต้อง

ประชุมเตรียมงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อก าหนดในรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้ประสานกับฝ่าย

บริหารเรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๓ เรื่องชี้แจงความคืบหน้าโครงการที่ได้ด าเนนิการจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัย

วิสามัญที่ ๒/๒๕๕๙  

นายส ารวย  ผัดผล   นายกอบต. เมืองจัง  

 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน ในส่วนของการด าเนินการโครงการที่

ได้จ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น  ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก

เป็นการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือไปสมทบกับงบประมาณที่สนับสนุนจากรัฐบาล ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนนี้ ทราบว่าได้ผ่านความเหจนชอบจากที่ประชุมในระดับจังหวัดแล้ว  เพียงแต่

จะต้องรอหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ในการอนุมัติงบประมาณที่จะ

สมทบจากทางรัฐบาลดังกล่าวฯ  ประเภทที่ ๒ เป็นงบประมาณท่ีอยู่ในอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองจังโดยตรง  ก าลังอยู่ในขั้นตอนการปรับประมาณการให้เป็นปัจจุบันอยู่ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ โครงการ

ถนนปลอดภัย เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจ าโฮงหมู่๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ 

บาท, โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจังใต้ (ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองจังเหนือ) เป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท, และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดบ่อน้ าดิบพร้อมระบบสูบน้ า) เป็นเงิน 

๑๒๓,๘๐๐ บาท ครับ 

นายประสิทธ์  สุริยา  สมาชิกสภาฯหมู่๖ 

 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  อยากสอบถามในเรื่องของการที่จะ

ได้รับสมทบในส่วนของรัฐบาลว่า เป็นการสมทบอย่างไร ในแต่ละโครงการ ครับ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์   เลขานุการสภาฯ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ในส่วนของการสมทบท่ี

รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลขนาดกลาง จะได้รับสมทบงบประมาณจ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
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จะต้องจ่ายขาดเงินของตัวเองไม่น้อยกว่านี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังได้จ่ายขาดเงินสะสมในส่วนขอ

สมทบนี้จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๓,๒๐๐ บาท และการขอสมทบจากรัฐบาลแบ่งสัดส่วน ดังนี้ โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้านต าบลเมืองจัง ขอสมทบจากรัฐบาล จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงและ

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขอสมทบจากรัฐบาล จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์

พัฒนาครอบครัวต าบลเมืองจัง ขอสมทบจากรัฐบาล จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและโครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ต าบลเมืองจัง ขอสมทบจากรัฐบาล จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

 ๔.๔ เรื่องประชาสัมพันธ์การใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ บ้านสบ

ยาว หมู่๗ 

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต.  

 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบถึงปัญหาการด าเนินการ

ตามงบประมาณเหลือจ่ายฯดังกล่าว ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นกรณีตก

ลงราคา) ซึ่งหลังจากท่ีได้ประสานไปยังผู้รับจ้างเดิมแล้ว บอกว่า ปัจจุบันราคายางได้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว ไม่

สามารถจะท าได้ อีกประการคือเครื่องจักรที่จะด าเนินการย้ายไปที่อ่ืนแล้ว  จึงมีความประสงค์ท่ีจะขอปรับ

ราคาให้เป็นปัจจุบัน แต่งบประมาณดังกล่าวฯเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประมาณการอยู่ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน) จึงเป็นเรื่องน่ากังวลว่า ถ้าไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้ งบประมาณกจอาจจะตกไป ทั้งนี้ 

จะต้องเร่งท าสัญญาให้แล้วเสรจจภายในเดือนมีนาคม  จึงอยากจะขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯเพ่ือประชาสัมพันธ์

ในการหาผู้รับจ้างที่สนใจ นอกเหนือจากท่ีพัสดุจะได้ด าเนินการในเรื่องเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบที่

ควรปฏิบัติ ต่อไป ครับ 

 ๔.๕ เรื่องการไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

 

 

นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ วันนี้ได้น าเรื่องขอการไปศึกษาดูงานฯ

มาสอบถามสภาฯถึงความพร้อมและก าหนดเวลาที่จะไป ซึ่งทางส านักปลัดฯหาช่วงเวลาส าหรับที่จะไป 
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ประมาณช่วงเดือนมีนาคม คือช่วงที่ ๑ วันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม, ช่วงที่ ๒ วันที่๑๗ – ๒๔ มีนาคม, ช่วงที่ ๓ วันที่ 

๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๖๐ จึงอยากจะน าเรียนที่ประชุมเพ่ือก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม ต่อไป 

ที่ประชุม    มีมติเหจนชอบการไปศึกษาดูงาน ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐  

 ๔.๖ จุดรับซ้ือยางพารา ของต าบลเมืองจัง 

นายชเณรินทร์  บัวผัน  สมาชกิสภาฯหมู่ ๖ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ วันนี้อยากจะน าเรื่องจุดรับซื้อ

ยางพารามาแจ้งที่ประชุม เนื่องจากผู้กรีดยางในต าบลเมืองจัง มีจ านวนมากขึ้น ล่าสุดได้น าไปขายที่ลาน

ข้าวโพดของเสี่ยสุเทพ ม.๗ น้ าหนักยางประมาณ ๒๐ ตัน การไปซื้อขายในที่เอกชนเป็นการรบกวนการท า

ธุรกิจ  จึงได้มาซื้อขายที่ถนนด า-บ้านหมู่ ๖ กจมีปัญหาเรื่องการสัญจรไปมา สมาชิกกรีดยางต าบลเมืองจังซึ่งมี

ทุกหมู่บ้าน กจมีความเดือดร้อนในเรื่องจุดรับซื้อยาง ตอนนี้ไปดูจุดรับซื้อบ้านหมู่ ๑๑ ตรงทางเข้าบ้านหาดผาหมู 

แต่ยังไม่ได้ตกลงในเรื่องค่าใช้สถานที่(ใช้ที่หมู่ ๗ กจเสียค่าบ ารุง ๑,๐๐๐ บาท) ท าเดือนละ ๒ ครั้ง ทั้งปีกจเสีย

ค่าใช้จ่ายมากอยู่ ถ้าได้มีข้อตกลงชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง คงจะต้องไปสร้างอาคาร รวมถึง

เตรียมพื้นท่ีต่างๆ ส าหรับวันนี้ ขอแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานในการน าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมสภาฯ และเป็น

ประโยชนใ์นการท าแผนพัฒนาฯต่อไป ครับ 

นายบุญนะ  ตามล ประธานสภาฯ 

 ครับ ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันมีผู้กรีดยางพารา ได้น ายางมาขายจ านวนมากน้อยแค่ไหน เพียงไร 

นายชเณรินทร์  บัวผัน  สมาชกิสภาฯหมู่๖ 

 ส าหรับการซื้อ-ขายยางเวลานี้ มีประมาณ ๔๐ ราย ขายครั้งหนึ่ง เป็นเงินประมาณ ๖ – ๗ แสนบาท/

๑๕ วัน 

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต. เมืองจัง 

 เกษตรกรผู้ปลูกยางของต าบลเมืองจัง น่าจะอยู่ที่ประมาณ ๒๐๐ รายกว่าๆ ถ้านับเป็นต้น น่าจะ

ประมาณ ๓๕,๐๐๐ กว่าๆ ช่างนี้เกษตรกรที่กรีดน่าจะอยู่ประมาณ ๑ ใน ๓ กืถือว่าเป็นสิ่งดีที่มีการวางแผนใน

เรื่องจุดรับซื้อยาง เพราะจ านวนผู้กรีดยางมีมากข้ึนถึง ๕๐ % กจจะเกิดปัญหาจุดรับซื้อได้ 

 ๔.๗ เรื่องช้ีแจงการด าเนินการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  
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นายม้าย  สงคราม   รองนายก อบต. 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ในงานวันเดจกที่ผ่านมา ได้ยกยอดมา

จากปี ๕๙ จ านวน ๗,๔๐๖ กว่าบาท ได้น าไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร น้ าหวานและน้ าแขจง ทั้งหมด ส าหรับเงินที่

ได้รับบริจาคในปีนี้ จ านวน  ๙,๑๐๐ บาท และมีรายจ่าย ๕,๘๔๐ บาท คงเหลือ ๓,๒๖๐ บาทน าไปจ่าย

ค่าอาหารวันเกจบของ ๕๐๐ บาท เหลือ ๒,๗๖๐ บาท 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ  

 ครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ร่วมมือและช่วยกันท าให้งานวันเดจกได้ผ่านพ้นไปด้วยดี 

ถ้าแต่ละท่านไม่ช่วยเหลืองานวันเดจกที่ผ่านมากจคงจะส าเรจจลุล่วงไปไม่ได้ กจต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณที่

นี้ครับ 

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต.เมืองจัง 

 ครับ ขออนุญาตแจ้งในเรื่องของงานวันเดจก ส าหรับในปีต่อไป ส าหรับในส่วนของบริษัทเอกชนถ้า

ประสงค์จะขอบริจาคควรจะต้องท าก่อนล่วงหน้า ประมาณสองเดือนถึงสามเดือน เนื่องจากบริษัทเอกชนจะมี

คณะกรรมการฯ ซึ่งเราจะต้องไปเสนอในพิจารณากจจะได้มากข้ึน ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เตจมที่ จึงอยากจะแจ้งไว้ 

ส าหรับบริษัทที่มาแล้วประทับใจ คือบริษัทโก๋แก่ และบริษัทโตโยต้า รวมถึงบริษัทหงสา หลายปีก่อนให้มาเป็น

เงิน แต่ปีที่ผ่านมา การขอไปก่อนเพียงหนึ่งอาทิตย์ท าให้เสียโอกาสเนื่องจากไม่ได้ผ่านคณะกรรมการฯจึงไม่

สามารถสนับสนุนได้                     

....................................................................... 

   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
        เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
 
 
 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจราจงานการประชุม 
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  (นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว)             (นายทัตธน  หาดพรม)                   (นางระเบียบ   กะรัตน์)     


